

มติย่อ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี

เรื่อง	มติสภาวิชาการ
<p>เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>๑.๒.๓ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒</p>	<p>รับทราบ มอบแต่ละหลักสูตรจัดทำสรุปแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ (Action Plan) เพื่อเสนอสภาวิชาการและเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป</p>
<p>เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๓.๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา ในการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓</p>	<p>ที่ประชุมเห็นชอบมอบให้มหาวิทยาลัยทำหนังสือถึงสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอทบทวนการเรียกชื่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) (ภาคพิเศษ) ว่าเป็นหลักสูตรเดียวกับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) หรือไม่ซึ่งมีการปรับวัน-เวลา การเปิดสอนจากวันราชการ เป็นวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น</p>
<p>เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนการศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร</p>	<p>เห็นชอบ การปรับแผนการศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร ตามที่เสนอ</p>
<p>๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)</p>	<p>เห็นชอบ การปรับแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร ตามที่เสนอ</p>
<p>๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด ปีการศึกษา ๒๕๖๑</p>	<p>เห็นชอบ การปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่เสนอ</p>
<p>๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณสุข ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒</p>	<p>เห็นชอบ การปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณสุข (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่เสนอ</p>
<p>๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)</p>	<p>เห็นชอบ การปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่เสนอ</p>
<p>๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)</p>	<p>เห็นชอบ มอบคณะพยาบาลฯ ปรับแก้ตามข้อสังเกต และ ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป</p>
<p>๔.๗ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลับ)</p>	<p>เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ</p>

เรื่อง	มติสภาวิชาการ
๔.๘ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลับ)	เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
เรื่องอื่นๆ ๕.๑ เรื่อง ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	รับทราบ

ทั้งนี้ให้รอกการรับรองรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ



(นางสาวอัมพา สุวรรณศรี)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ